

ภาคเหนือ

รายวัน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3418 ประจำวันอังคาร-พฤหัสบดี 26-28 เดือนตุลาคม 2547 ราคา 5 บาท

ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดหลักสูตร ปริญญาโท วัฒนธรรมศึกษา แห่งแรกในภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เปิดปริญญาโท หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาแห่งแรกในภูมิภาคล้านนาหวังเป็นผู้นำในการผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมป้อนสังคมโลกไร้พรมแดน

การจากเปิดเผยของรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่า มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการศึกษา ด้านวัฒนธรรมว่ามีจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมสมัย ใหม่ที่ก้าวสู่ยุคโลกไร้พรมแดน เพราะการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา เกิดการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและเกิดการต่อสู้ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ และนับวันปัญหาเหล่านี้จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าทางออกส่วนใหญ่ของปัญหาเหล่านี้ไม่ สามารถยุติได้อย่างราบ

รื่น หากปราศจากความ รู้ความเข้าใจด้านมิติทางวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้

ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเห็นชอบให้เปิดหลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ขึ้น โดยจะเปิดรับบัณฑิตเข้า ศึกษาในปีการศึกษา 2548 ซึ่งนับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในภาคเหนือที่เปิดหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อผลิตนักวิชาการผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมศึกษา และ เข้าใจวัฒนธรรมร่วมสมัย ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เช่น กระทรวงวัฒนธรรมองค์กรระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์และศูนย์จัดแสดงผลงานศิลปะขององค์กรพัฒนาต่างๆ ที่ดำเนินงานด้านวัฒนธรรมหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวตลอดจนหน่วยงานธุรกิจเอกชนที่ทำการ ค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ มีศักยภาพและ

ความพร้อมในหลายๆด้าน อาทิ มี คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังกล่าวโดยเฉพาะที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ในอาณาบริเวณที่เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมตลอดจนมีการสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยระบบ E-learning เพื่อเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาพร้อมกันนี้ในปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดตั้งหน่วยงานวิชาการอันได้แก่พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง สถาบันล้านนาศึกษาและสถาบันเอเชียใต้ศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาสาขาวิชาดังกล่าวด้วย

ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไปที่ส่วนทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053 916106 และ 053 916115 -